

GỢI Ý DÀN Ý ĐỀ VIẾT BÀI WEB

1/ Tiêu đề bài viết

2/ Tóm tắt: thể hiện được thời gian, địa điểm, nội dung thể hiện được tiêu đề...

3/ Nội dung bài + hình ảnh minh họa (chú thích cho bức ảnh) (Nếu có)

4/ Tên tác giả hoặc nguồn tin của bài viết .

Ví dụ:

KHƯƠNG MAI NGÀY MỚI - VĂN BẢN - HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC - CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PTTN - GÓC CHIA SẺ NHÀ GIÁO KHƯƠNG MAI - LIÊN HỆ

Ấm áp sự sẻ chia, đoàn kết và nhân ái của những trái tim "Nhiệt huyết từ người lính đoàn nghi lễ 781 và nghĩa tình Khương Mai"

Hôm qua : 10:41 Thứ 13/9/2023 , Lượt đọc : 86

Để chuẩn bị Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, để thắt chặt tình quân dân, khẳng định sự đoàn kết giữa hai đơn vị kết nghĩa, những việc làm, hành động hỗ trợ nhà trường trong việc dọn dẹp khung cảnh sư phạm, sắp xếp nhà kho... đã để lại ấn tượng sâu sắc, được cấp ủy, CB-GV-NV nhà trường ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, càng làm tỏa sáng tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Tiêu đề bài viết

Tóm tắt



"Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí" là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời căn dặn của Bác ngắn gọn nhưng sâu sắc, là sự nhắc nhở ân cần về trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của quân đội đối với nhân dân. Thấm nhuần lời căn dặn của Hồ Chủ tịch, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quốc gia đã kế tiếp chăm lo xây dựng, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết quân dân; gần bó máu thịt với nhân dân, hết lòng thương yêu dân, quý trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân.

Nội dung và hình ảnh minh họa



Đoàn Nghi lễ Quân đội - Bộ Tổng Tham mưu, tiền thân là "Ban Âm nhạc giải phóng quân" và "Đại đội Danh dự bảo vệ Trung ương Đảng và Bác Hồ", thành lập ngày 20-8-1945. Quá trình 78 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Đoàn luôn chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nên truyền thống "Trung thành vô hạn, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, chính quy mẫu mực, vì Tổ quốc vì nhân dân phục vụ".



Tên tác giả

Tác giả: Phùng Thảo Phương - GVCN lớp 4H
Người đăng tin: admin